



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ ที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน
เป็นพนักงานเทศบาลในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือก

ตามที่ได้มีประกาศเทศบาลนครสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยรับสมัคร ณ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ (อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ) ตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่ได้ดำเนินการสมัครตามขั้นตอนครบถ้วน และได้ชำระค่าธรรมเนียมในการเข้ารับการคัดเลือกตามวัน เวลา ที่กำหนด ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก อาศัยอำนาจตามประกาศพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ข้อ ๑๒ จึงมีประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	คุณสมบัติ
๐๐๑	นางสาวจิราพร อ่วมเกิด	การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (การแพทย์แผนไทยประยุกต์)
๐๐๒	นางสาวสวพัสตร์ แปลงดี	การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (การแพทย์แผนไทย) เกียรตินิยมอันดับ ๒

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก

คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ และพิจารณาแบบแสดงผลงานและวิสัยทัศน์ ในวันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ โดยกำหนดเวลาในการคัดเลือก ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

๓. ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือก

๓.๑ ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือก มารายงานตัวก่อนกำหนดการคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และจะเข้ารับการคัดเลือกได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ

๓.๒ ให้แต่งกายชุดสุภาพ สวมรองเท้าสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๓.๓ ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด รวมทั้งเครื่องบันทึกเสียง ติดตัวในขณะที่สนทนาวิสัยทัศน์ และเข้ารับการสัมภาษณ์

๓.๔ ผู้ไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
คณะกรรมการฯ จะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้

-๒-

อนึ่ง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ ได้ประกาศตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัคร
ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองในใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน
ใบสมัครถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้น หากปรากฏว่าภายหลังผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกภายใต้
มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่า
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางประภาพร อัครเวม)

ประธานกรรมการดำเนินการคัดเลือก
กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันฯ

